



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

พิธีวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ



การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา : วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) และประเมินผลแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาหรือไม่ และรายงานผลการประเมินฯให้ประชาชนและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงทราบต่อไป



การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ : วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ โดยมีข้อพิจารณาราชการสำคัญ เช่น รายงานงบสถานะกองทุนฯ และ รายรับรองงบประมาณของกองทุนรายไตรมาส และการรายงานโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ฯลฯ



การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อสมาชิกที่จะได้รับทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖: วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อสมาชิกที่จะได้รับทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖, การพิจารณากำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกองทุนฯ ฯลฯ



การจัดงานพิธีรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสกันธ์ กลางชนีย์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เข้ารับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ได้รับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นหน่วยงานที่มีผลงานในระดับดีเยี่ยม (AA) ในการประเมินของสำนักการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด



การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ : วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีข้อราชการสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐), รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖, การพิจารณาการขอต่อใบอนุญาตให้ดูดทราย ฯลฯ



พิธีรับรางวัล อันดับ ๓ จากการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ : วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสกนธ์ กลางชนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และ นายสมพร เหล่าถาวร ผู้ใหญ่บ้านคิ่งสะอาด ตำบลนาเลียง เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล อันดับ ๓ จากการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร



พิธีรับประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่อการประเมินรอบสุดท้าย รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ : วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักงานปลัด และ นักจัดการงานทั่วไป เข้ารับประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่อการประเมินรอบสุดท้าย รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชม นิทรรศการการประชุมวิชาการ symposium เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



การรับซื้อขยะ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ : วันที่ ๑๕ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อมาปนกิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน สมาชิกจำนวน ๔๒๐ครัวเรือน และ สมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๔ “นาเมืองเกมส์”: วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เข้าร่วมกิจกรรม เดินพาเหรดขบวนนักกีฬา ในรายการการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๔ “นาเมืองเกมส์” และ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น เปตองหญิง ฟุตบอลชาย ฯลฯ



การประชุมใหญ่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลียง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ : วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลียง (กองทุนวันละบาท) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานงบสถานะการเงินของกองทุนฯ แจ้งและอธิบายระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯที่แก้ไขเพิ่มเติม รับฟังข้อติชม ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการกองทุนจากสมาชิกฯ และ มอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกที่ได้รับประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๐ ทุน ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง



การแข่งขันกีฬาเนเล็งสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ : วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเล็ง จัดการแข่งขันกีฬาเนเล็งสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจัดการแข่งขันกีฬาสากล จำนวน ๗ ประเภท กีฬาพื้นบ้าน จำนวน ๔ ประเภท แบ่งการแข่งขันเป็น ๔ โซน โซนที่ ๑ สีฟ้า หมู่ที่ ๑,๙ โซนที่ ๒ สีแดง หมู่ที่ ๒,๘,๑๐ โซนที่ ๓ สีเขียว หมู่ที่ ๓,๔ โซนที่ ๔ สีเหลือง หมู่ที่ ๕,๖,๗ และได้รับเกียรติจากนายนรากร นามเมืองรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๔ เป็นประธานเปิดงานกีฬา



โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาเล็ง จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยตั้งจุดตรวจ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณศาลาประชาคมบ้านแห่น้อย หมู่ที่ ๑๐ และ จุดที่ ๒ บริเวณสะพานบ้านนาเล็ง - บ้านเทอดไท หมู่ที่ ๖ โดยจัดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถสัญจรในระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเล็ง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเล็ง